



ประกาศ

กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส.ที่ TKSG 019/2567

เรื่อง นโยบายระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (ISO27701)

กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ทั้งการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ควบคุมการปฏิบัติงานภายในบริษัท ให้มีความสอดคล้องต่อระบบมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (ISO27701) ซึ่งเป็นส่วนขยายจากระบบมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (ISO27001) และหลักปฏิบัติสำหรับการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล (ISO27002) เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินการของบริษัท เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

และเพื่อให้ระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับ กลยุทธ์ของบริษัทฯ จึงมีเจตน์จำนงที่จะดำเนินการต่างๆ ภายใต้อุทิศมุ่งมั่นดังต่อไปนี้

1. ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความมั่นคงปลอดภัย (Cyber Security) ปกป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูล การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ (Data Governance) รวมถึงการดำเนินการตามสิทธิของเจ้าของข้อมูล (Data Subject Request) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่กระทบการดำเนินงานขององค์กร
2. คุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Data Privacy) ให้มีการปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นไปที่วิธีการรวบรวม ประมวลผล การเปิดเผยข้อมูล การจัดเก็บ และการลบข้อมูลนั้นๆ
3. กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) ให้มีการใช้วิธีการ และเทคนิคต่างๆ เพื่อรับรองความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เช่น ระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูล และระบบเครือข่ายขององค์กรให้ปลอดภัย
4. ดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมาย (Legal Compliance) และมี Privacy Sustainable อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ให้ถือว่า การดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. ต้องสอดคล้องกับระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (ISO27701) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ โดยผู้บริหารพร้อมที่จะให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม และเพียงพอ เพื่อให้นโยบายนี้สัมฤทธิ์ผล

ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2567

(นายจตุพันธ์ มงคลสุธี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)



Certified by

